



แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒

พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ้านฉี่
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฉ้า

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านฉ้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับความชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฉ้าและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฉ้าในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไป ทั้งนี้รายละเอียดสามารถเปิดดูได้ที่ <https://bantham.go.th/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมพันธ์ อิวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉ้า

คำนำ

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านฉ้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และประกาศใช้การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ แต่เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบ้านฉ้า มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งได้เสนอรายละเอียดโครงการที่จะเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนที่ชำรุด ประกอบกับมีโครงการที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้บริการสาธารณะในพื้นที่ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านฉ้า สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านฉ้าจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

เทศบาลตำบลบ้านฉ้า
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	๓
๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๙
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๑)	๑๙
- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (แบบ ผ. ๐๒)	๒๒
- รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพฯ สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ. ๐๒/๒)	๔๙
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ. ๐๓)	๕๑
ภาคผนวก	
๑) ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฉ่ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	
๒) คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านฉ่ำ ที่ ๘๘๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฉ่ำ	
๓) คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านฉ่ำ ที่ ๘๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฉ่ำ	

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และได้จัดทำและประกาศใช้การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านถ้ำมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ทั้งนี้ เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านถ้ำมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มเติมโครงการพัฒนาเพื่อที่จะเสนอโครงการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น และเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ และถนนที่ไม่ได้มาตรฐานในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน จึงไม่อาจจัดประชุมประชาคมระดับท้องถิ่นได้ จึงดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๑ การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ราย ละเอียดปรากฏในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ตามข้อ ๑.๑ ให้ดำเนินการด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ดังต่อไปนี้

๑) ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือคณะทำงานต่างๆ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

๒) ใช้หรือส่งข้อเสนอทางเอกสาร/ โพรเซญ์อิเล็กทรอนิกส์/ การใช้แบบสอบถาม-ตอบรับ ข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นในระบบเอกสาร ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนี้ต้องแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบ โดยเปิดเผยอย่างน้อยสามวัน และกำหนดเวลาในการรับข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยเจ็ดวัน

เอกสารแบบฟอร์มที่ใช้สอบถาม - ตอบรับข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับประชาชนอย่างน้อย ต้องมีประเด็นปัญหา/สาเหตุของปัญหา/แนวทางการแก้ไข (หรือสิ่งที่ประชาชนต้องการจะให้ดำเนินการ)/สถานที่ดำเนินการ

๓) ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) โดยการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ จัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการใช้แอปพลิเคชัน เพื่อบริการประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๔) การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในรูปแบบใดๆ หากสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ เพราะเหตุใดๆ ก็ตาม เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดโอกาสในการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบเป็นการทั่วไปและเปิดเผยแล้ว ก็ให้ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ตามปกติ และให้จัดทำประกาศแจ้งผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นให้ประชาชนได้ทราบ โดยเปิดเผยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศผลการประชุมไว้ ณ ที่ทำการหรือสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สถานที่อื่นที่เห็นว่ามีความเหมาะสม

๕) การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกครั้ง กรณีไม่อาจเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ให้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกและขออนุญาตต่อผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้นับรวมเป็นจำนวนของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นด้วย

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านถ้ำจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขึ้น ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ต่อไป



(ลงชื่อ)

(นายสมพันธ์ ธิวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่		ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านคำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	๑	ด้านความมั่นคง	หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	เป้าหมายที่ ๘ : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน	๑.พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง	๒.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๓. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕. ส่งเสริมการตลาดการค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP	๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๑.การเกษตร ๑๒.การพาณิชย์	๑.สำนักปลัด ๔.กองช่าง ๕.กองสาธารณสุข
				เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๓.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร แหล่งน้ำ อุบัติภัยบริเวณ บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อนระบบระบายน้ำ ๒. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล	๗.เคหะและชุมชน ๑๐.อุตสาหกรรม การโยธา	๔.กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เป้าหมายที่ ๑๓ : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๕.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข	๑๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ ๑๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓.รักษาความสงบภายใน ๕.สาธารณสุข	๑.สำนักปลัด ๕.กองสาธารณสุข
			เป้าหมายที่ ๑๕ : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียดังกล่าวหลายทางชีวภาพ	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๕.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	๑๖. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเฝ้าระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๕.สาธารณสุข ๑๑.การเกษตร	๔.กองช่าง ๕.กองสาธารณสุขฯ

ที่		ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เป้าหมายที่ ๒ : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน	๑.พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง	๒.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๓. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕. ส่งเสริมการตลาดการค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP	๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๑.การเกษตร ๑๒.พาณิชย์	๑.สำนักปลัด ๕.สาธารณสุขฯ
๒	๒	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี	หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	เป้าหมายที่ ๘ : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๒.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๓. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕. ส่งเสริมการตลาดการค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP	๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๑.การเกษตร ๑๒.พาณิชย์	๑.สำนักปลัด ๕.สาธารณสุขฯ

ที่		ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			<p>หมวดหมู่ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน</p>	เป้าหมายที่ ๘ : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๒.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๓. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชน	๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๑.การเกษตร	๑.สำนักปลัด
			<p>หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางสุขภาพและสุขภาพมูลค่าสูง</p>	เป้าหมายที่ ๖ : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน	๕.อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๕.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	๑๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเฝ้าระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๕.สาธารณสุข ๗.เคหะและชุมชน	๕.กองสาธารณสุข
			<p>หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค</p>	เป้าหมายที่ ๘ : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๒.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร แหล่งน้ำ อุบัติภัยโรค บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เชื้อนระบบระบายน้ำ ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๔.เคหะและชุมชน ๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๐.อุตสาหกรรม การโยธา	๑.สำนักปลัด ๔.กองช่าง
			<p>หมวดหมู่ที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้</p>	เป้าหมายที่ ๘ : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน	๓.พัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	๒.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๕. ส่งเสริมการตลาดการค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP	๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑.สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			เป้าหมายที่ ๑๐ : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๔.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒.การพัฒนาด้าน การศึกษา วัฒนธรรม ท้องถิ่น และ นันทนาการ	๗. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้มาตรฐาน	๔.การศึกษา	๓.กองการศึกษา
		หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิฐานที่ยั่งยืน	๔.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒.การพัฒนาด้าน การศึกษา วัฒนธรรม ท้องถิ่น และ นันทนาการ	๗. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว ๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส	๔.การศึกษา ๖.สังคมสงเคราะห์ ๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑.สำนักปลัด ๓.กองการศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		หมวดหมู่ที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	เป้าหมายที่ ๑๒ : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	๓.พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	๒.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๓. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕. ส่งเสริมการตลาดการค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP	๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๑.การเกษตร	๑.สำนักปลัด
			เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๔.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒.การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	๗. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ๘. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น ๙. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ	๔.การศึกษา ๙.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑.สำนักปลัด ๔.กองการศึกษา

ที่		ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต	เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๒.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๓. ส่งเสริมสนับสนุน อาชีพด้านการเกษตร ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ๔. ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน ในท้องถิ่นตาม แนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ๕. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนใน ท้องถิ่นและส่งเสริม สินค้า OTOP	๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๑.การเกษตร	๑.สำนักปลัด
๓	๓	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้	เป้าหมายที่ ๑๐ : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศ และระหว่างประเทศ	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๔.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข	๔. ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน ในท้องถิ่นตาม แนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ๕. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนใน ท้องถิ่นและส่งเสริม สินค้า OTOP	๓.รักษาความสงบภายใน ๕.สาธารณสุข ๖.สังคมสงเคราะห์ ๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑.สำนักปลัด ๕.กองสาธารณสุข

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			เป้าหมายที่ ๑ : จัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๔.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๓. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕. ส่งเสริมการตลาดการค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP ๖. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว	๖.สังคมสงเคราะห์ ๘.สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ๙.ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ ๑๑.การเกษตร	๑.สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอเหมาะสม	เป้าหมายที่ ๑๐ : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๔.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข	๗. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสพติด ๑๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๑๔. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพ ในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น ๑๕. ส่งเสริมสนับสนุน	๓.รักษาความสงบ ๕.สาธารณสุข	๑.สำนักปลัด ๕.สาธารณสุขฯ

ที่		ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๔.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒.การพัฒนาด้านการศึกษ วัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	๗. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ๘. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น ๙. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ด้านกีฬา นันทนาการ ให้กับประชาชนทุกระดับ	๔.การศึกษา ๙.ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓.กองการศึกษา
			หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต	เป้าหมายที่ ๒ : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน	๑.พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง	๒.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๓.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข	๓. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕. ส่งเสริมการตลาดการค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP	๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๑.การเกษตร	๑.สำนักปลัด

ที่		ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔	๔	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	เป้าหมายที่ ๘ : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน	๓.พัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	๒.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๓.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข	๓. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕. ส่งเสริมการตลาดการค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP	๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๑.การเกษตร	๑.สำนักปลัด
				เป้าหมายที่ ๓ : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๔.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข	๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสพติดมาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น	๕.สาธารณสุข ๖.สังคมสงเคราะห์ ๘.เสริมสร้างความเข้มแข็ง	๑.สำนักปลัด ๕.กองสาธารณสุขฯ
			หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	เป้าหมายที่ ๘ : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน	๓.พัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	๒.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๕. ส่งเสริมการตลาดการค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP	๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑.สำนักปลัด

ที่		ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			หมวดหมู่ที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้	เป้าหมายที่ ๑๐ : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๒.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๓.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข	๓. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕. ส่งเสริมการตลาดการค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP	๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑.สำนักปลัด
			หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิฐานที่ยั่งยืน	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๒.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ	๑๐.อุตสาหกรรมและโยธา	๔.กองช่าง
				เป้าหมายที่ ๑ : จัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๔.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข	๓. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๑.การเกษตร	๑.สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอเหมาะสม	เป้าหมายที่ ๑ : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๔.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข	๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	๖.สังคมสงเคราะห์	๑.สำนักปลัด
			เป้าหมายที่ ๒ : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน	๑.พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง	๒.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๓. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๑.การเกษตร	๑.สำนักปลัด
			เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๔.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อนระบบระบายน้ำ ๒. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล	๑๐.อุตสาหกรรมและโยธา	๔.กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๔.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒.การพัฒนาด้าน การศึกษา วัฒนธรรม ท้องถิ่น และ นันทนาการ	๗. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ๘. ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมนิยม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น ๙. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรม ด้านกีฬา นันทนาการ ให้กับประชาชนทุกระดับ	๔.การศึกษา ๙.ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๓.กองการศึกษา

ที่		ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต	เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๔.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒.การพัฒนาด้าน การศึกษา วัฒนธรรม ท้องถิ่น และ นันทนาการ	๗. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้ มาตรฐาน ๘. ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น มาตรฐานและเป็นไป ตามความต้องการของ ท้องถิ่น ๙. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรม ด้านกีฬา นันทนาการ ให้กับประชาชนทุกระดับ	๔.การศึกษา ๙.ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๓.กองการศึกษา
๕	๕	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๗ : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๔.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔.การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ สมบูรณ์และยั่งยืน	๑๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน การอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนา แหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเฝ้า ระวังรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม	๕.สาธารณสุข ๑๑.การเกษตร	๑.สำนักปลัด ๔.กองช่าง ๕.กองสาธารณสุขฯ

ที่		ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)	ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			หมุดหมายที่ ๑๐ มีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	เป้าหมายที่ ๑๒ : สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๕.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	๑๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗.เคหะและชุมชน	๕.กองสาธารณสุข
			หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เป้าหมายที่ ๑๓ : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น	๕.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๕.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	๑๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕.สาธารณสุข ๑๑.การเกษตร	๑.สำนักปลัด ๔.กองช่าง ๕.กองสาธารณสุข
				เป้าหมายที่ ๑๕ : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและดินสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	๕.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๕.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน	๑๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕.สาธารณสุข ๑๑.การเกษตร	๑.สำนักปลัด ๔.กองช่าง ๕.กองสาธารณสุข
๖	๖	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ ๑๖ : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ	๔.ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	๖. พัฒนาการเมืองการบริหาร	๕.การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	๑๘. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดทั่วถึงทั้งตำบล	๒.บริหารงานทั่วไป ๓.รักษาความสงบภายใน	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง
รวม	๖		๑๓	๑๗	๔	๕	๕	๑๘	๑๑	๕

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๕												
(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒												
(๑) แผนงานการเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๔												
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	-	-	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐
๑.๔ กลยุทธ์ที่ ๑												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๙๗	๓๑,๗๒๖,๘๐๐	๑๔	๖,๑๒๒,๖๐๐	๖	๓,๐๙๐,๘๐๐	๒	๑,๒๗๙,๗๐๐	๑๑๙	๔๒,๒๑๙,๙๐๐
(๒) แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๕ กลยุทธ์ที่ ๔												
(๑) แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๖ กลยุทธ์ที่ ๕												
(๑) แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	๙๘	๓๑,๗๔๖,๘๐๐	๑๕	๖,๑๘๒,๖๐๐	๗	๓,๑๕๐,๘๐๐	๓	๑,๓๓๙,๗๐๐	๑๒๓	๔๒,๔๑๙,๙๐๐

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ												
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๗												
(๑) แผนงานการศึกษา	-	-	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๔	๑๖๐,๐๐๐
๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๘												
(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๙												
(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๔	๔๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	๒	๑๔๐,๐๐๐	๒	๑๔๐,๐๐๐	๒	๑๔๐,๐๐๐	๒	๑๔๐,๐๐๐	๘	๕๖๐,๐๐๐
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข												
๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๕												
(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๑๖๐,๐๐๐
๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๒												
(๑) แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๓ กลยุทธ์ที่ ๑๑												
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๒) แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๑๖๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉี่

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน												
๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๖												
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๓) แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๔) แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๕) แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล												
๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๖												
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด	-	-	๑๐๑	๓๑,๙๖๖,๘๐๐	๑๘	๖,๔๐๒,๖๐๐	๙	๓,๒๙๐,๘๐๐	๕	๑,๔๗๙,๗๐๐	๑๓๓	๔๓,๑๓๙,๙๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้าย

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๘ เป้าประสงค์ ๓
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
- ๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนตำบลบ้านฉ้าย ตามโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนตำบลบ้านฉ้าย ตามโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนตำบลบ้านฉ้าย	-	๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรในพื้นที่	ประชาชนมีรายได้จากภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด/ฝ่ายอำนวยการ
รวม	๑ โครงการ			๐	๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดภายใต้ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ เป้าประสงค์ ๓
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 - ๑.๔ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
บ้านฉ้าใน หมู่ที่ ๑											
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. จากทางแยกถึงถนนลาดยาง พื้นที่หมู่ ๑	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๗๙.๐๐ ม.	-	๑๙๑,๖๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายข้างบ้านนายอินโท ถึงลำเหมือง พื้นที่หมู่ ๑	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๑๙.๐๐ ม.	-	๒๘๘,๒๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายข้างบ้านผู้ช่วยสมคิด ถึงหน้าสวนพ้อเป็ยก พื้นที่หมู่ ๑	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๑๘.๐๐ ม.	-	๒๘๔,๖๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายข้างบ้านยายพิน สารธรรมเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม พื้นที่หมู่ ๑	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๕๒.๐๐ ม.	-	๑๒๓,๕๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายข้างบ้านหมอพรณิ ถึงลำเหมือง พื้นที่หมู่ ๑	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๔๓.๐๐ ม.	-	๓๔๓,๗๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายข้างบ้านพ้อหลวงขงงาน เผ่ากันทะ พื้นที่หมู่ ๑	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๙,๒๐๐	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายธาณี มีโชค พื้นที่หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร	-	๑๐๘,๖๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
บ้านฉ้าสันหัวหม่น หมู่ที่ ๒											
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เชื่อมต่อหน้าบ้านคาบตำรวจวิสุทธิ ใหม่คำ ถึงแยกข้างบ้านยายพิน พื้นที่หมู่ ๒	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๔๓.๐๐ ม.	-	๑๐๕,๔๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านพ่อน้อยแจ้ ถึงข้างบ้านพ่อนานตัน พื้นที่หมู่ ๒	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๕๙.๐๐ ม.	-	๓๘๔,๘๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ข้างบ้านแม่เพ็ญ พ่อย้าย ถึงลำเหมือง พื้นที่หมู่ ๒	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๙๑.๐๐ ม.	-	๒๑๘,๔๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าร้านปัญญา ซุปเปอร์ พื้นที่หมู่ ๒	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๘๖.๐๐ ม.	-	๒๐๗,๒๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน ครุฑตาลเดี่ยว ถึงลำเหมือง พื้นที่หมู่ ๒	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม.	-	๓๑๒,๗๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายข้างบ้าน นางน้อย พุทธศร ถึงบ้านนายเลื่อน พื้นที่หมู่ ๒	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๑๓.๐๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๒๓,๕๐๐	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายข้างบ้าน นางนุกูล บัวขาว ถึงหน้าบ้านพ่อลอด พื้นที่หมู่ ๒	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๔๙.๐๐ ม.	-	๔๐๖,๓๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ข้างบ้านนายสมศักดิ์ อินสะอาด พื้นที่หมู่ ๒	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งเข้าพื้นที่บ้านของประชาชน	ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ยาว ๘๙.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	๔๘๘,๔๐๐	-	-	-	ป้องกันตลิ่งพัง ร้อยละ ๑๐๐	บ้านเรือนประชาชนปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
บ้านฉ้าอนามัย หมู่ที่ ๓											
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปู Asphaltic Concrete สายหน้าบ้านพ่อ ยัง เผ่าจอมรัตน์ ถึงสี่แยกข้างบ้านแม่เกตุดา ไชยสาร พื้นที่หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปู Asphaltic Concrete ขนาดผิวทาง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๗๓.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๖,๐๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านพ่อแก้ว วันดี ถึงหน้าบ้านนายเปี้ยก พื้นที่หมู่ ๓	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๗๕.๐๐ ม.	-	๑๘๒,๑๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านพ่อบุญตัน ถึงหน้าบ้านนางสุจินต์ พื้นที่ หมู่ ๓	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๒๗.๐๐ ม.	-	๓๐๖,๑๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านพ่อศรีอยู่ ถึงหน้าบ้านนางสนธิญา พื้นที่หมู่ ๓	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๖๔.๐๐ ม.	-	๑๕๔,๕๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านนายวิรัตน์ เมืองขึ้น พื้นที่หมู่ ๓	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๔๐.๐๐ ม.	-	๑๓๙,๐๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน นางครุณี ราชเนตร พื้นที่หมู่ ๓	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๗๔.๐๐ ม.	-	๔๑๕,๗๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน นายอินสร มั่งมูล ถึงลำห้วยฯ พื้นที่หมู่ ๓	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๘๓.๐๐ ม.	-	๔๔๑,๓๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนายเปลี่ยน มะลิวงค์ พื้นที่หมู่ ๓	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม.	-	๓๔๘,๘๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
บ้านฉ้าราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๔											
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปู Asphaltic Concrete สายข้างบ้าน พ่อนานมานพ ถึงข้างบ้านนายลำดวน แข่งขัน พื้นที่หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวก ปลอดภัย	ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปู Asphaltic Concrete ขนาดผิวทาง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๓๗.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๗,๒๐๐	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สีแฉกร้านขายของนางยัง ถึงลำห้วยข้างบ้านนางสมพิศ พื้นที่หมู่ ๔	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๗๗.๐๐ ม.	-	๔๒๗,๑๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน นายป่อง สุนันชัย ถึงข้างบ้านนายเหลียง พื้นที่หมู่ ๔	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๖๘.๐๐ ม.	-	๑๖๒,๖๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายข้างบ้าน นายหลวง ถึงลำห้วย พื้นที่หมู่ ๔	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๕๐.๐๐ ม.	-	๑๑๙,๕๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านพ่อน้อยหล้าไชยวุฒิ ถึงบ้านช่างนพ พื้นที่หมู่ ๔	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๔๗๐.๐๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	๖๒๔,๓๐๐	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาตำบลบ้านฉ้า บริเวณโรงกรองน้ำประปา พื้นที่หมู่ที่ ๔ บรรจบเข้ากับท่อประปาเดิม	เพื่อเพิ่มปริมาณและแรงดันน้ำประปาให้พอแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่	ขยายเขตประปาโดยวางท่อ พีวีซี ศก. ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ปากกระฉัง ระยะทาง ๖๘๕ ม. ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านฉ้า	-	๓๗๕,๐๐๐	-	-	-	มีน้ำประปาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	จ่ายน้ำได้ทั่วบริเวณประชาชนในเขตพื้นที่ มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาบริเวณโรงกรองน้ำประปา พื้นที่หมู่ ๔ บรรจบเข้ากับท่อประปาเดิม บริเวณสามแยกสวนรุกขชาติ พื้นที่หมู่ ๙	เพื่อเพิ่มปริมาณและแรงดันน้ำประปาให้พอแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่	ขยายเขตประปา โดยวางท่อ พีวีซี ศก. ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ปากกระฉัง ระยะทาง ๑,๐๗๕ ม. ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านฉ้า	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	มีน้ำประปาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	จ่ายน้ำได้ทั่วบริเวณประชาชนในเขตพื้นที่ มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างโดมหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉ้า พื้นที่หมู่ ๔	เพื่อรองรับประชาชนที่มาเข้าร่วมการประชุม ประชาคมการจัดงาน จัดกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านฉ้า	ก่อสร้างโดมหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านฉ้า	-	๑,๔๗๔,๘๐๐	-	-	-	ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับเทศบาลตำบลบ้านฉ้ามากยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๓๒	โครงการจ้างเหมาจัดทำเวทีโครงสร้างเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ประกอบฉากหลังชนิดถอดประกอบติดตั้งได้สำหรับใช้ในกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านฉ้า พื้นที่หมู่ ๔	เพื่อใช้ในกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านฉ้า	จ้างเหมาจัดทำเวทีโครงสร้างเหล็กขนาด ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบฉากหลัง ชนิดถอดประกอบติดตั้งได้ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านฉ้า	-	๒๒๑,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับเทศบาลตำบลบ้านฉ้ามากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉ้า พื้นที่หมู่ ๔	เพื่อให้มีพื้นที่การรับรองที่ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบ้านฉ้า	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉ้า (อาคารกลาง - ห้องประชุม - อาคารกองช่าง กองการประปา - อาคารกองสาธารณสุข - อาคารงานพัฒนาชุมชน) ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านฉ้า	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความปลอดภัยแก่ผู้มาติดต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายจากการติดต่อราชการ	กองช่าง
บ้านสันทราย หมู่ที่ ๕											
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อขยะถึงสามแยกเวียนยนต์ พื้นที่หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	-	ถนนมีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายแดน ไชยวุฒิ ถึงบ่อขยะ พื้นที่หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๖๖๔,๓๐๐	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน พ่อหลวงสุรินทร์ ราชเนตร ถึงสามแยก เวียนยนต์ พื้นที่หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๒๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๒.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๑๑,๑๐๐		ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านพ้อตลำห์ ทะวัน ถึงบ้าน นายแดน ไชยวุฒิ พื้นที่หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๖๐๐	-	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง หลวงชนบท ถึงบ้านพ้อหลวงสุรินทร์ ราชเนตร พื้นที่หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๙๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๙๒.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๙,๑๐๐	-	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า**

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๓๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายทิศตะวันออกศูนย์พักพิง พื้นที่หมู่ ๕	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๔๒.๐๐ ม.	-	๑๐๓,๐๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๔๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายข้างบ้านนายสามิต มุลเทพ พื้นที่หมู่ ๕	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๗๐.๐๐ ม.	-	๒๔๘,๓๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
บ้านฉ้าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๖											
๔๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปู Asphaltic Concrete สายแยกบ้านนายพรชัย ถึงสามแยกนางอนงค์ พื้นที่หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปู Asphaltic Concrete ขนาดผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๘.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๒.๐๐ ตารางเมตร	-	๒๑๖,๑๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๔๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนางจำเนียร ถึงบ้านนายเกียรติศักดิ์ พื้นที่หมู่ ๖	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๓๘.๐๐ ม.	-	๘๕,๘๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๔๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เชื่อมต่อหน้าบ้านนายบุญช่วย ถึงบ้านนายสมชาย พื้นที่หมู่ ๖	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๔๔.๐๐ ม.	-	๑๐๔,๑๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๔๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน แม่แสงเดือน ศรีชัย ถึงสามแยกหน้า ศูนย์หมู่ ๖ พื้นที่หมู่ ๖	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๕๘.๐๐ ม.	-	๑๓๘,๐๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยฝายเชื่อมถนนสายบ้านบึง พื้นที่หมู่ ๖	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๑๖.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๑๕,๔๐๐	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสุสานพุทธ พื้นที่หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๒๓,๒๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนประชาบำรุง เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม พื้นที่หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร	-	๒๙๓,๕๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายตีบ เผ่ากันทะ พื้นที่หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๔๘,๑๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บ้านฉ้ามงคล หมู่ที่ ๗											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๔๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านธัญจิรา แข่งขัน ถึงสามแยกบ้านน้อยนิพนธ์ เมืองขึ้น พื้นที่หมู่ ๗	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๗๗.๐๐ ม.	-	๔๒๔,๖๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนายบุญฤดี มากสุข พื้นที่หมู่ ๗	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๔๙.๐๐ ม.	-	๓๕๗,๘๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๕๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านพ่อใจคำ ถึงสามแยกบ้านนางเกษณีย์ อินต๊ะสาร พื้นที่หมู่ ๗	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๔๔.๐๐ ม.	-	๑๐๖,๕๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๕๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านแม่อัมพุล หวานเสียง ถึงสามแยกข้างบ้านพ่อสม เมืองขึ้น พื้นที่หมู่ ๗	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๓๓.๐๐ ม.	-	๗๗,๒๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านแม่อัมพุล หวานเสียง ถึง ลำห้วยนกเค้า พื้นที่หมู่ ๗	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๓๘.๐๐ ม.	-	๘๖,๔๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๕๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายข้างบ้านยายแก้ว ถึงลำเหมืองบ้านพอลวงสมวน เมืองมูล พื้นที่หมู่ ๗	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๔๙.๐๐ ม.	-	๓๕๗,๘๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๕๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านพอลอง เขียวงาม พื้นที่หมู่ ๗	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๘๔.๐๐ ม.	-	๒๖๕,๕๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๕๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านแม่ขวัญคงดี พื้นที่หมู่ ๗	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๓๗.๐๐ ม.	-	๑๑๕,๘๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๕๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนางบัวผัน นันดา เชื่อมต่อรางเดิม พื้นที่หมู่ ๗	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๖๓.๐๐ ม.	-	๒๙๔,๕๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน นางนิภา เขียวงาม พื้นที่หมู่ ๗	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๒๔๕.๐๐ ม.	-	๕๙๕,๐๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
บ้านสันทรายเงิน หมู่ที่ ๘											
๕๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน นายสุวรรณ ไชยวุฒิ พื้นที่หมู่ ๘	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๗๙.๐๐ ม.	-	๔๓๒,๘๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๖๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน นายศรีเดช แซ่ขัน พื้นที่หมู่ ๘	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๑๓.๐๐ ม.	-	๒๗๐,๕๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๖๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายทางออก โรงเรียนบ้านฉ้าประชาชนุเคราะห์ พื้นที่หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๖๐.๐๐ ม.	-	๑๔๓,๔๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๖๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหลังบ้าน เจ้าเสียง พื้นที่หมู่ ๘	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๑๓.๐๐ ม.	-	๒๖๙,๙๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
บ้านฉ้าจอมศิลป์ หมู่ที่ ๙											
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านผู้ช่วยนครราษฎร์ พื้นที่หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาด้วยความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๖,๔๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านพ่อคล้ายคำ หาญสมุทร ถึงบ้านนางสาวสุนันทา เมืองมูล พื้นที่หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาด้วยความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๘๐ ม. ยาว ๔๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๒๐ ตารางเมตร	-	๖๑,๐๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง
๖๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนางนงคราญ ไชยปิง ถึงหน้าบ้านนายโหล่ง พื้นที่หมู่ ๙	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๓๐.๐๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๓๘.๐๐ ม.	-	๓๓๕,๗๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๖๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนางอุบลวรรณ ศักดิ์ทอง ถึงหน้าบ้านนางบุญมี คำแก้ง พื้นที่หมู่ ๙	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๓๐.๐๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๓๗.๐๐ ม.	-	๘๙,๑๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า**

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายข้างบ้านนาย กมลทิพย์ แข่งขัน ถึงหน้าบ้านพ่ออ้าย ไชยวุฒิ พื้นที่หมู่ ๙	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๒๔๑.๐๐ ม.	-	๕๗๗,๔๐๐	-	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๖๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านพ่อหลวงสมวัน เมืองมูล พื้นที่หมู่ ๙	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๖๒.๐๐ ม.	-	๑๔๘,๗๐๐	-	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
บ้านฉ้าสันตติศรี หมู่ที่ ๑๐												
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านครูบ๋องถึงบ้านพ่อคม พื้นที่หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตารางเมตร	-	๓๑๒,๘๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมต่อแยกบ้านนางแยง ถึงบ้านนายเหลิง พื้นที่หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ตารางเมตร	-	๒๕๗,๕๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๗๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายโคงตั้งพ้อมคหวานเสียง ถึงข้างบ้านนางสายสุนีย์ พื้นที่หมู่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม.	-	๔๓๓,๙๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๗๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนางสมบุรณ์ เมืองมูล ถึงบ้านยายต่อม พื้นที่หมู่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๐๗.๐๐ ม.	-	๒๕๗,๕๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๗๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนางไพรินทร์ ถึงสามแยกแม่สุนา เมืองขึ้น พื้นที่หมู่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๗๖.๐๐ ม.	-	๑๘๘,๖๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๗๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหลังบ้านแม่คราม ถึงทางหลวง พื้นที่หมู่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม.	-	๕๖๓,๙๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๗๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านแม่คำ มากสุข ถึงลำเหมือง พื้นที่หมู่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๘๕.๐๐ ม.	-	๒๐๖,๑๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๗๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน นางเรือนแก้ว ถึงบ้านนายสังเรียน พุทธสอน พื้นที่หมู่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๔๗.๐๐ ม.	-	๑๑๓,๕๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๗๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. สายข้างบ้านหมอนพ ถึงลำเหมือง พื้นที่หมู่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๙๗.๐๐ ม.	-	๒๓๑,๗๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๗๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านนายสุเทพ อินตะวิชา พื้นที่หมู่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๓๑๑.๐๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๘๖,๖๐๐	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า**

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๗๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายข้างบ้านพศรีอินดีสาร ถึงข้างบ้านนายพรรัตน์ ไชยวุฒิ พื้นที่หมู่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๘๖.๐๐ ม.	-	๕๙๕,๓๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๘๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายเชื่อมต่อน้ำบ้านแม่คราม ถึงทางหลวง พื้นที่หมู่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๘๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายข้างบ้านนายเตี้ยม แซ่ห่าน พื้นที่หมู่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางสัญจรของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.	-	๓๖๓,๒๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
บ้านฉ้าสันตติเปา หมู่ที่ ๑๑											
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำบ่อค่านาค ถึงข้างบ้านพอินจันทร์ เมืองขึ้น พื้นที่หมู่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๒๐๐	-	-	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๘๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปู Asphaltic Concrete สายข้างวัดป่าพื้นที่หมู่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปู Asphaltic Concrete ขนาดผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๒๔๒,๖๐๐	-	-	ถนนมีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุจากการใช้ ถนนของประชาชนลดลง	กองช่าง
๘๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านนาย นคร คาถา ถึงลำเหมือง พื้นที่หมู่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๓๕.๐๐ ม.	-	๔๓๑,๓๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้อง ถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๘๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน นายมูล พื้นที่หมู่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๙๕.๐๐ ม.	-	๒๒๗,๗๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้อง ถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๘๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน นายรังสรรค์ นันตา เชื่อมต่อราง ระบายน้ำเดิม พื้นที่หมู่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๖๔.๐๐ ม.	-	๑๕๖,๙๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้อง ถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๘๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน นายศรีทน เทียมทอง พื้นที่หมู่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๙๙.๐๐ ม.	-	๒๔๐,๒๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๘๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน พ่วงคีถึงสี่แยก พื้นที่หมู่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๔๕.๐๐ ม.	-	๑๐๘,๒๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๘๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านยายแค้น พื้นที่หมู่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๑๑.๐๐ ม.	-	๒๖๗,๗๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๙๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน พ่วงดวงแก้ว ปัญญา พื้นที่หมู่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๖๙.๐๐ ม.	-	๔๐๗,๗๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
บ้านสันทรายเงิน หมู่ที่ ๑๒											
๙๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน นายธรรม อินต๊ะสาร พื้นที่หมู่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๗๔.๐๐ ม.	-	๑๗๗,๓๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๙๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.สายหน้าบ้าน นายอรุณ หวานเสียง พื้นที่หมู่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๗๕.๐๐ ม.	-	๑๘๐,๓๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๙๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน นายอาจ มูลเทพ พื้นที่หมู่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๗๔.๐๐ ม.	-	๑๗๘,๕๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๙๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้านพ่อตัน คำเขิน เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม พื้นที่หมู่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวกปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๒๒๒.๐๐ ม.	-	๕๓๖,๕๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๙๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายข้างบ้าน พ่อแหลง ไชยวุฒิ พื้นที่หมู่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวก ปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๗๕.๐๐ ม.	-	๑๘๐,๙๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๙๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน นางแสง วุฒิศรีถึง บ้านนายณรงค์ หวานเสียง พื้นที่หมู่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวก ปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๐๙.๐๐ ม.	-	๒๖๔,๒๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๙๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าบ้าน นายชาติ วงษารัตน์ พื้นที่หมู่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ด้วยความสะดวก ปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๑๘๖.๐๐ ม.	-	๔๔๒,๔๐๐	-	-	-	น้ำไหลสะดวก ร้อยละ ๘๐	ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
รวม	๙๗ โครงการ			๐	๓๑,๗๒๖,๘๐๐	๖,๑๒๒,๖๐๐	๓,๐๙๐,๘๐๐	๑,๒๗๙,๗๐๐	-	-	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๑๒. มีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๔ เป้าประสงค์ ๗
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ
 - ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๗. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการวันครู	เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูพร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคมต่อไป	๑. จัดพิธีทางศาสนา ๒. พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ๓. กิจกรรมกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด เป็นต้น	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและสร้างขวัญและกำลังใจ	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านฉ้า ได้รับการเชิดชูเกียรติ และมีขวัญกำลังใจในการทำงานในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม	กองการศึกษา
รวม ๑ โครงการ		-	-	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๑๒. มีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๔ เป้าประสงค์ ๗
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ
 - ๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๙. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านฉ้า ด้านยาเสพติด ประจำปี	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในตำบลบ้านฉ้า	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้ากิจกรรมไม่น้อยร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่กำหนดไว้	ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่	กองการศึกษา
รวม ๑ โครงการ		-	-	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉี่**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑๓ เป้าประสงค์ ๕
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข
 - ๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงห้องโดยสารรถตู้ ซีพี-ภูเก็ต หมายเลขทะเบียน บต - ๙๗๐๖ พะเยา	๑. เพื่อใช้ในการรับ - ส่งผู้ป่วย ฉุกเฉิน ๒. เพื่อให้สามารถรองรับ ผู้ประสบภัยได้มากขึ้น ๓. เพื่อให้ประชาชน ผู้ประสบภัยได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	ปรับปรุงห้องโดยสาร ปรับปรุงห้องโดยสารรถตู้ซีพี- ภูเก็ต หมายเลขทะเบียน บต - ๙๗๐๖ พะเยา	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	สามารถรองรับ ผู้ประสบภัยได้มากขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินมากขึ้น	สำนักปลัด/ ฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
รวม	๑ โครงการ			๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านฉ้าย

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ เป้าประสงค์ ๓
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ๑.๔ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. ขนาดความจุ ๔๐๐ ลบม. พร้อมปรับปรุงพื้นที่โดยรอบการประปาเทศบาลตำบลบ้านฉ้าย ตำบลบ้านฉ้าย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พื้นที่ หมู่ ๔	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้อุปโภค - บริโภค ตลอดปี	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. ขนาดความจุ ๔๐๐ ลบม. พร้อมปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านฉ้าย	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ปริมาณน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	ประชาชนในเขตพื้นที่มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน	กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น/อบจ. พะเยา/จังหวัดพะเยา/ปกครองอำเภอดอกคำใต้/หน่วยงานต่างๆ
๒	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒.๕ kW พื้นที่หมู่ ๔ ตำบลบ้านฉ้าย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้อุปโภค - บริโภค ตลอดปี	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒.๕ kW ตามแบบแปลนและประมาณการของสำนักปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน	-	๔๒๓,๐๐๐	-	-	-	ปริมาณน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	ประชาชนในเขตพื้นที่มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน	สำนักงานทรัพยากรน้ำ ๑ ลำปาง/หน่วยงานต่างๆ
รวม ๒ โครงการ				๐	๒,๖๒๓,๐๐๐	๐	๐	๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านฉ้าย

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๗ เป้าประสงค์ ๒
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๕. พัฒนาศักยภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
 - ๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	เพื่อสร้างให้มีศูนย์การศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานทดแทนในการผลิตภาคเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร	ขอรับการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาในรูปแบบครุภัณฑ์ด้านพลังงานทดแทนและกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามรูปแบบข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลบ้านฉ้ายและพลังงานจังหวัดพะเยา ให้กับกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ปีละ ๒๕ ครัวเรือน	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน	เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนมาปรับใช้ในการผลิตและลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลกำไร	สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
๒	โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (โครงการด้านพลังงานดีเด่น)	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีส่วนร่วม	จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามรูปแบบข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลบ้านฉ้ายและพลังงานจังหวัดพะเยา ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ปีละ ๒๕ ครัวเรือน	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนในชุมชน	กลุ่มเกษตรกรเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในชุมชนและสามารถนำไปขยายผลให้กับคนในชุมชนต่อไป	สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
รวม ๒ โครงการ				-	๑,๕๓๐,๐๐๐	๑,๕๓๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้าย

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๘ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดทั่วถึงทั้งตำบล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เก้าอี้ม้านั่งยาว มีพนักพิงหลังและมีพนักวางแขน	ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซม. ความลึกของที่นั่งไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว โดยกำหนดคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด	-	๑๒,๐๐๐	-	-	-	สามารถให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ	สำนักปลัด/ ฝ่ายปกครอง
๒	เก้าอี้เบาะนั่ง และพนักพิงหลังบุนวม	เก้าอี้ทำจากเหล็กทั้งตัว หนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ชูโครเมียม ปลายขามีรองกันกระแทก ที่นั่งทำด้วยฟองน้ำหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว (เบาะสีฟ้าหรือสีน้ำตาล) จำนวน ๕ ตัว โดยกำหนดคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด	-	๓,๗๕๐	-	-	-	สามารถให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ	สำนักปลัด/ ฝ่ายปกครอง
๓	ตู้บานโล่งเตี้ย ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น	ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. จำนวน ๒ ตู้ โดยกำหนดคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด	-	๗,๒๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วจากการติดต่องานทะเบียนราษฎร	สำนักปลัด/ ฝ่ายปกครอง

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้าย

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๘ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดทั่วถึงทั้งตำบล

(๑) แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยกำหนดคุณลักษณะและ ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	-	๕๔,๖๐๐	-	-	-	ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ ราชการในการออกพื้นที่ภายใต้อำนาจ หน้าที่ของเทศบาลที่งานพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมาย	สำนักปลัด/ ฝ่ายอำนวยการ
		รวม	-	๕๔,๖๐๐	-	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้าย

๓. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๓ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยกำหนดคุณลักษณะและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	-	๑,๒๘๗,๐๐๐	-	-	-	สามารถนำไปปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนได้อย่างทันท่วงที	กองช่าง
รวม			-	๑,๒๘๗,๐๐๐	-	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้า

๔. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๘ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดทั่วถึง
ทั้งตำบล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๑ ก๊อก	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๑ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง โดยกำหนดคุณลักษณะและ ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	-	๑๓,๗๐๐	-	-	-	มีน้ำดื่มให้บริการแก่ประชาชนที่มา ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านฉ้า	สำนักปลัด
		รวม	-	๑๓,๗๐๐	-	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฉ้าย

๕. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ๑๐ วัตต์	วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับ ห้องศูนย์ประสานงานป้องกันฯ โดยกำหนด คุณลักษณะและราคา ตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	-	๓๒,๒๐๐	-	-	-	สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง ทันทั่วทั้งที่	สำนักปลัด/ฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
๒	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์	วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยกำหนด คุณลักษณะและราคา ตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	-	๑๒๗,๐๐๐	-	-	-	สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง ทันทั่วทั้งที่	สำนักปลัด/ฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
รวม			-	๑๕๙,๒๐๐	-	-	-		